



Thái Lan đẩy mạnh đàm phán, ký kết nhiều FTA mới

Là nền kinh tế định hướng xuất khẩu lớn ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang nỗ lực mở rộng thị trường thông qua các FTA như một cách để thúc đẩy xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh thương mại quốc tế đang ngày càng cạnh tranh phức tạp hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã ký kết 14 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 18 đối tác khác nhau, chủ yếu tập trung ở khu vực châu Á như ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), một số ít thuộc khu vực Nam Mỹ (Chile, Peru) và châu Đại Dương (Australia, New Zealand). Với nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA để bao trùm thêm nhiều đối tác quan trọng, Thái Lan đang thúc đẩy việc đàm phán, ký kết thêm nhiều FTA với khối EFTA, Liên minh châu Âu (EU), Pakistan, Sri-Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada.

Ngày 3/2/2024, Thái Lan và Sri-Lanka đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do (SLTFTA) sau gần sáu năm đàm phán. Với 14 Chương bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại, SLTFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, giúp Thái Lan khai thác thị trường tiềm năng mới nổi như Sri Lanka. Hiện tại,

Thái Lan và Sri Lanka đang trong quá trình phê chuẩn nội bộ để có thể đưa Hiệp định này vào thực thi từ 1/1/2025.

Ngoài ra, Thái Lan cũng đặt mục tiêu sẽ hoàn tất đàm phán và ký kết FTA với khối EFTA trong năm 2024. Hai Bên đã hoàn tất vòng đàm phán thứ 9 vào cuối tháng 4/2024 và dự kiến sẽ khởi động vòng đàm phán thứ 10 vào tháng 8/2024. Trong các buổi thảo luận/đàm phán, Thái Lan và EFTA đang hướng tới việc xây dựng một FTA hiện đại, toàn diện với các cam kết về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, phòng vệ thương mại...

Với cơ cấu hàng hóa gần tương tự Việt Nam, Thái Lan hiện là đối thủ cạnh tranh mạnh của Việt Nam ở nhiều thị trường xuất khẩu. Hiện Việt Nam đang có lợi thế về thuế quan so với Thái Lan ở nhiều thị trường nhờ FTA (ví dụ EU, Canada, Mexico...). Tuy nhiên, với việc Thái Lan đang tăng tốc đàm phán, ký kết các FTA, lợi thế đi trước của Việt Nam sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Không chỉ Thái Lan mà nhiều đối thủ cạnh tranh của Việt Nam cũng đang thúc đẩy xu hướng này. Doanh nghiệp Việt Nam vì thế cần tranh thủ tận dụng thời gian này để tối đa hóa các lợi ích từ các FTA hiện có. ■

